

หน้าหลัก Gossip

Gossip

ขอบเขต By : แม่มน้อย

📅 11 พ.ค. 2563 🕒 14:04:18 👁 288

 2  1  1 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 พบกับแม่มน้อยได้ที่ www.hooninside.com (Line : @hooninside) รู้ลึกรู้จริง
คลุกวงในหุ่นส์ไต้สักล้วยๆ

โอมมะลิกก็กี้ยัย มะลิกก็กี้ยัยมะลิกก็กี้ยัย..... เพียง แม่มน้อย ชีไม่กวาดวิเศษ หลบ ฝน เข้าวันนี้
กรุงเทพ ฝนตก แต่ไม่แรงมากเท่าไร สำหรับรัชดา17 หลังร้อนมากมาย เปิดตลาดเช้าวันนี้ ตลาดหุ่นไทย สดใส
ตามดาวโจนส์ ตามตลาดต่างประเทศ ถือว่า บวก ริ่งอยู่ในขอบเขต ท่ามกลาง หลายปท.ทั่วโลกทยอยผ่อน
คลายมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มเติม บ้านเราก็เช่นเดียวกัน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ คลินิก
เวชกรรมเสริมความงาม ศูนย์ควบคุมน้ำหนัก คงกลับมาเปิดอีกครั้ง

บรรยากาศ คงคึกคักขึ้น แต่แม่มน้อย มองแล้ว เงินในกระเป๋าของผู้บริโภค ยังแฟบ เหอะๆ ...การเจรจา
บนท้องถนน บนดิน ไต้ดิน คงหนาแน่น...

ปิดตลาดเช้า ดัชนีตลาดอยู่ที่ 1,289.85 จุด เพิ่มขึ้น 23.83 จุด คิดเป็น 1.88% มูลค่าการซื้อขาย 29,964.91 ล้านบาท

ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มเติม คงทำให้ผู้โดยสารของรถไฟฟ้าบนดิน อย่าง **BTS** ได้ดินอย่าง **BEM** มีจำนวนมากขึ้น รายได้ค่าตัวก็มากขึ้น ส่งผลให้นักลงทุน เข้ามาเก็งกำไรในหุ้น BTS BEM ส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น มุมมองของแมมदनน้อย หุ้นทั้ง 2 ตัว ก็มีขอบเขตในการขับเคลื่อน บนสถานีปลายทางของคนเล่นหุ้นก็คือ กำไร

เกมหุ้น **TACC** เต็มไปด้วยความคึกคัก อย่างต่อเนื่อง วันนี้ วันที่ 2 เข้านี้ ราคาหุ้น TACC ยืนที่ 4.32 บาท บวก 24 สตางค์ คิดเป็น 5.88% เรียกว่า เล่นกันแรง ก่อนประกาศงบไตรมาสแรกปีนี้ ทำให้แมมदनน้อย อยากรเห็นตัวเลขกำไร TACC เท่าไหร่หรือไขเปิดกันแน่ๆ ค่ะ

INSET ประกาศงบไตรมาส 1/63 กวาดรายได้รวม 221 ล้านบาท กำไรสุทธิ 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 19 ล้านบาท บิ๊กบอส "ศักดิ์บวร ทุกขณะสุด" รับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทบการส่งมอบงานบ้าง ลั่นพร้อมเดินหน้าประมุขงานใหม่ต่อเนื่อง หวังประคอง Backlog ไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท ตามแผน จับตาครึ่งปีหลังจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง อาณิสงส์ภาครรัฐและเอกชน เหยียบคันเร่งขยายการลงทุน 5G

ทริสเรตติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) **THANI** และอันดับเครดิตหุ้น กูไม่ด้อยสิทธิ "ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ "A-" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" พร้อมกันนี้ ทริสเรตติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้น กูไม่ด้อยสิทธิ "ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 4.5 พันล้านบาท" ใถ่ถอนภายใน 5 ปี ที่ระดับ "A-" ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้น กูชุดใหม่ไปใช้ในการดำเนินงานและชำระคืนหนี้

STARK คุยไตรมาส 2/63 ดีกว่า Q1/63 เหตุรับรัยรายได้การซื้อกิจการสายไฟฟ้าเวียดนาม และ TCI-เดินหน้าซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2563 มีกำไรสุทธิ 260.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136.36 ล้านบาท หรือ 109.46 % เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 124.57 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดของบริษัทฯ และมีรายได้ 3,023.7 ล้านบาท เติบโต 3,624.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากการเข้าตลาดทางอ้อม (Backdoor Listing) และการขยายตลาดสายไฟในต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสายไฟในประเทศไทย

พอมदनน้อย ดินแดนบล.ทรีนี้ดี เผย MSCI ออกประกาศให้ความชัดเจนต่อกรณีของ **BBL** ในการพิจารณา รอบ SAIR (Semi-Annual Index Review) นี้ว่า จะไม่มีการนำตัวหุ้น BBL เข้ามาคำนวณในตะกร้าดัชนีรอบใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าล่าสุด Foreign room จะมีการขยับขึ้นเองก็ตาม เนื่องจากกว่า NVDR limit ของ BBL ที่ 35% นั้น อาจจะครบกำหนดหมดอายุลงในวันที่ 23 มิ.ย. นี้ตามประกาศล่าสุด ซึ่งหากทางรพท.ไม่ขยายขอบเขตระยะเวลาดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อ Foreign room ได้ทันที MSCI จึงตัดสินใจตัดความเสี่ยงดังกล่าวออกไปก่อน

มองประกาศดังกล่าวอาจเป็น Sentiment เชิงลบต่อหุ้น BBL ในระยะสั้น แต่เนื่องด้วยเรามองว่าเป็นตัวหุ้นที่หลายฝ่ายไม่ได้คาดไว้ว่าจะถูกนำเข้าก่อนหน้านี้อยู่แล้ว จึงมองผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ ยังคงแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 158 บาท จากการเป็นตัวหุ้นที่ปลอดภัยที่สุดในกลุ่ม พร้อมทั้งมีโอกาสได้อานิสงส์จากการหลังไหลเข้ามาขอสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่ หลังความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นกู้เอกชนยังไม่กลับมา

ไพบูลย์ นลินทรานุกร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวหลังจากปรับตัวลงอยู่ในเกณฑ์ซบเซาติดต่อกันสามเดือน โดยผลสำรวจพบว่า นักลงทุนคาดหวังนโยบายภาครัฐเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว รวมถึงการค้นพบวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยจุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และการไหลเข้า-ออกของเงินทุน รวมถึงความกังวลหาก COVID-19 เกิดการแพร่ระบาดรอบสอง

*****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน*****



Introducing
XM LIVE
Education

[Join now](#)

Our services involve a significant risk and can result in the loss of your invested capital. T&Cs Apply

XM | **10 YEARS**